



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885 [http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2554

สหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยนาย โรเบิร์ต โอเวน ได้คิดค้น การสหกรณ์ เป็นคนแรก จึงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาสหกรณ์โลก ต่อมาแนวคิดการสหกรณ์จึงได้แพร่ขยายไปทั่วโลก ทั้งนี้ สหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ มีหลายประเภทและหลายระดับ รวมเป็นขบวนการสหกรณ์ของประเทศนั้น ๆ มีความ เจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป เรียกได้ว่าเป็นขบวนการสหกรณ์

ทั้งนี้ องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance: ICA) นับเป็น องค์การที่เก่าแก่ที่สุดองค์การหนึ่งของขบวนการสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ ปกป้องรักษาเอกลักษณ์ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ปัจจุบัน มีองค์กรสมาชิกเป็นองค์การสหกรณ์ระดับชาติ จำนวน 236 องค์กร จาก 93 ประเทศทั่วโลก

ต่อมาองค์การ ICA ได้เริ่มเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2465 และที่ประชุมใหญ่ สหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 ประกาศให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม เป็น “วันสหกรณ์สากล” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งองค์การ ICA และในที่ประชุมใหญ่องค์การ สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2537 ได้เชิญชวนให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมมือกับองค์การสหกรณ์ ระหว่างประเทศ และระดับชาติ ร่วมเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2538 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมสมัชชาฯ ใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติ ประกาศให้ “ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการสหกรณ์สากล” โดยให้ประเทศสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นถึงการสหกรณ์ เป็นกลไกแห่งการส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการสหกรณ์รวมทั้งร่วมเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” อย่างต่อเนื่องทุกปี

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ยอมรับ และยืนยันว่า การสหกรณ์นั้น มีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาวัฒนธรรม จึงได้มีมติ ประกาศให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์สากล” โดยเชิญชวนให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรสหกรณ์ระดับชาติ และระหว่างประเทศ ในการเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล เป็นประจำ ทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม 2554

ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสหกรณ์สากล” เป็นประจำทุกปี โดยการจัดงาน วันสหกรณ์สากล ปีนี้ จะจัดระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม . 2554 นี้ ณ ศูนย์ประชุมรัชนี้แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานสนับสนุน

โดยการจัดงานวันสหกรณ์สากลนั้น เพื่อร่วมรณรงค์การเฉลิมฉลองปีแห่งการสหกรณ์สากลที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2555 และวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีการสหกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี ดำเนินการชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างเหนียวแน่น

กิจกรรมภายในงานวันสหกรณ์สากล ได้แก่ การเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดงานสัปดาห์สินค้าสหกรณ์ไทย- อาเซียน และพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย- อาเซียน(Thailand – ASEAN Rural Community Plaza) และการจัดนิทรรศการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมี ผู้แทนสหกรณ์ไทยจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทนสหกรณ์จากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์สากลในปีนี้อันจำนวนมาก

“สำหรับ การจัดงานวันสหกรณ์สากล จะ จัดต่อเนื่อง กับการจัดงานสหกรณ์ไทยได้ร่วมพระบารมี ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ประเทศไทยกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-26 มิถุนายน 2554 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวยังจะเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 95 ปีของขบวนการสหกรณ์ไทย และเฉลิมฉลองครบรอบ 135 ปี วันประสูติของพระบิดาสหกรณ์ไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดงานปีสหกรณ์สากล ในปี 2555 ซึ่งประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพอีกด้วย ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
